

Chương trình	ÁP MÃ LIỀN TAY, NHẬN NGAY ƯU ĐÃI CÙNG iSHINHAN
Thời gian thực hiện	08/06/2023 đến hết 31/07/2023
Đối tượng Khách hàng được tham gia Chương trình	Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán khoản vay bằng ZaloPay
Quà tặng khuyến mại	<p>Ưu đãi 1: Giảm 1% tối đa 500.000 VNĐ Khách hàng nhập mã khuyến mại SVFC500 sẽ nhận được ưu đãi giảm 1%, tối đa 500.000 VNĐ cho giá trị thanh toán từ 1.500.000 VNĐ trở lên khi thanh toán khoản vay và thẻ tín dụng Shinhan Finance bằng ZaloPay (*)</p> <p>Ưu đãi 2: Hoàn thêm đến 500.000 VNĐ khi dùng Tài Khoản Tích Lũy Tài Khoản Tích Lũy hoàn thêm lên đến 500.000 VNĐ khi sử dụng nguồn tiền Tài Khoản Tích Lũy (**)</p> <p><i>(*) Lưu ý: Số lượng mã ưu đãi có giới hạn</i></p> <p><i>(**) Áp dụng riêng cho nguồn tiền Tài Khoản Tích Lũy.</i></p>
Thể lệ Chương trình khuyến mại	<p>1. Quy định của ưu đãi giảm 1% tối đa 500.000 VNĐ</p> <ul style="list-style-type: none"> Khách hàng vui lòng nhập in hoa, chính xác các ký tự của mã ưu đãi và không có khoảng trống để có thể sử dụng. Mã ưu đãi sẽ không tự động lưu nếu khách hàng không sử dụng. Chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết ngân sách khuyến mại. Chương trình không áp dụng cho: Khách hàng nằm trong danh sách tài khoản hạn chế nhận ưu đãi của ZaloPay. <p>2. Quy định của ưu đãi hoàn thêm đến 500.000 VNĐ khi dùng Tài Khoản Tích Lũy</p> <ul style="list-style-type: none"> Một khách hàng/ Tài khoản ZaloPay (ZaloPay ID)/ số điện thoại/ thiết bị chỉ được hoàn tiền tối đa 02 (hai) lần từ chương trình khi thanh toán bằng nguồn tiền Tài Khoản Tích Lũy. Tiền hoàn sẽ được hoàn về Tài Khoản Tích Lũy khi Khách Hàng đã sở hữu Tài Khoản Tích Lũy và nhận về Ví ZaloPay khi Khách Hàng chưa đăng ký Tài Khoản Tích Lũy. Áp dụng khi sử dụng nguồn tiền Tài Khoản Tích Lũy Tiền hoàn ngẫu nhiên lên đến 500.000 VNĐ. <p>Không áp dụng hoàn tiền hoặc hủy đổi với các giao dịch được hưởng khuyến mại.</p>

	<p>Mã/ quà khuyến mại có thể bị tạm hoãn nếu hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận và đầu cơ từ phía người dùng.</p> <p>Chương trình không giới hạn số lượng khách hàng nhận hai ưu đãi trên.</p>
Liên hệ	<p><i>Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của ZaloPay là quyết định cuối cùng. ZaloPay hỗ trợ giải quyết các khiếu nại trong vòng 03 (ba) ngày kể từ khi kết thúc chương trình</i></p> <p>Thông tin liên hệ:</p> <p>Hotline: 1900 54 54 36</p> <p>Email: hotro@zalopay.vn</p>